



# TUẦN BÁO PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)  
WEB: [WWW.VOVI.ORG](http://WWW.VOVI.ORG)

Số 307

ngày 20 tháng 5 năm 2001

Tờ báo hằng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

## **Khai Tâm**

*Khai tâm mở trí tự phân bàn  
Thực hiện chơn tu trí cảm an  
Qui hội tình Trời trong sống động  
Càng tu càng hiểu trí càng an*

**Vĩ Kiên**

## **Mục Bé Tám từ 18-03-00 đến 24-03-01**

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

## **Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Tay bắt mặt mừng là sao?
- 2) Cuộc đời trong trắng bị ô nhiễm tại sao?
- 3) Loài người khác màu da nhưng sự đau thương là một tại sao?
- 4) Người tu quý thương và đón rước có vui không?
- 5) Đồng hành tương ngộ có vui không?
- 6) Đồng hành cảm thức thâm tình ra sao?
- 7) Duyên tình tái hợp là sao?

<p><b>1) Monaco, ngày 18-03-2001 7: 40 AM</b>  <i>Hỏi: Tay bắt mặt mừng là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa tay bắt mặt mừng là tâm hồn ổn định vui tươi</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Thành tâm tương ngộ ý tâm giao  Hơn hờ vui tươi hiện sắc màu  Trí triển tâm thành tâm ý ngộ  Cùng chung sanh hoạt trí tâm giao</i></p>	<p><b>2) Monaco, 19-03-2001 7:50 AM</b>  <i>Hỏi: Cuộc đời trong trắng bị ô nhiễm tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa cuộc đời trong trắng phải chịu ô nhiễm tại vì ảnh hưởng của xã hội hình thành</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Duyên Trời đã định phải tham dâm  Ô trược tạo nghiệp tự tái tâm  Bất ổn thân hình giao động mạnh  Tham dâm động loạn tạo sai lầm</i></p>
<p><b>3) Monaco, 20-03-2001 8: 50 AM</b>  <i>Hỏi: Loài người khác màu da nhưng sự đau thương là một tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự cấu trúc như nhau chỉ có một con đường đến và đi mà thôi</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Giáng lâm tại thế biết thâm đi  Trí tuệ phân minh biết dự thi  Tự giác tự hành trong ý thức  Trì tâm tự sửa tự tâm đi</i></p>	<p><b>4)Amphion-Les-Bains, 21-03-2001 5:05 AM</b>  <i>Hỏi: Người tu quý thương và đón rước có vui không?</i></p> <p>Đáp: Thưa người tu thiền đêm đêm đồng hành mà được đón rước thì rất vui khi gặp mặt</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Thành tâm chờ đợi giờ tương ngộ  Quyến luyến thương yêu tái lập bồ  Cởi mở tâm tình nay được rước  Thương yêu quý trọng niệm Nam Mô</i></p>
<p><b>5) Amphion-Les-Bains, 22-03-2001 5:50 AM</b>  <i>Hỏi: Đồng hành tương ngộ có vui không?</i></p> <p>Đáp: Thưa đồng hành tương ngộ rất quý trọng lẫn nhau</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Đồng hành tương ngộ dễ qui tâm  Thức giác qui nguyên dễ tái tâm  Qui hội tình người chung một mối  Cùng chung xây dựng chẳng sai lầm</i></p>	<p><b>6) Amphion-Les-Bains, 23-03-2001 3: 10 AM</b>  <i>Hỏi: Đồng hành cảm thức thâm tình ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa đồng hành cảm thức thâm tình qui một thần giao cách cảm</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Liên hệ chung đường qui một mối  Tâm thân ổn định tiến từ hồi  Thâm tình giao cảm cùng chung lối  Trí tuệ quang minh tiến từ hồi</i></p>
<p><b>7) Amphion -Les- Bains, 24-03-2001 6: 03 AM</b>  <i>Hỏi: Duyên tình tái hợp là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa duyên tình tái hợp tùy theo sự chuyển động của BỀ Trên</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Tái hợp chơn tâm tự tiến tùy  Nguyên do hội tụ chuyển tâm trí  Qui hồn qui vía không còn động  Giải tỏa phiền ưu tự giác tri</i></p>	

---

## THƯ TỪ LAI VÃNG

---

Kính thưa Thầy!

Đầu thư con xin kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc. con vô cùng sung sướng khi nhận được thư của Thầy. Hôm nay con có vài thắc mắc xin bày tỏ cùng Thầy, xin Thầy minh giải giúp con.

Kính thưa Thầy!

- Con thực hiện pháp Soi Hồn được 15 phút thì nghe trong đầu nhiều tiếng vo vo và hai tay rất mỏi. Con có nên tiếp tục hay là để tay xuống?

- Khi đánh Trợ Luân con có nên đếm từ 1 đến 300 không? Con đánh khoảng 200 cái thấy trung tim chân mày nhói đau và trì nặng, từ bàn chân trở lên bắt đầu tê cứng như vậy là đúng hay sai?

- Khi thở Chiếu Minh được một lúc thấy phía sau đầu cách đỉnh đầu khoảng nửa tấc nhói đau và rất khó nhìn thẳng trung tim chân mày và nhói rún, tứ chi tê buốt và rất nhiều mồ hôi.

Con phải làm thế nào mới có thể khắc phục tình trạng này, xin Thầy minh giải

Con PKA

=====

Monaco, 20 tháng 4 2001

KA,

Thầy vui nhận được điện thư của con đề ngày 17/04/2001, được biết con Soi Hồn 15 phút cảm thấy không khỏe, mỏi và nhói đau thì con nên xả thiền, từ từ tăng lên, không nên ép quá. Còn về trợ luân từ 1 đến 300 lần là tốt. Về tứ chi bị tê buốt thì con nên giảm bớt, tùy sức mà làm. Trong mình chỉ có nhiều trược thì mới ra mồ hôi nhiều, độc tố sẽ được giải hết

Chúc con vui tiến

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

---

### Thông Báo về Đại Hội và Thiên Ca Dũng Hành

---

Kính thưa quý bạn đạo,

Chúng tôi xin quý bạn lưu ý:

#### **I) MUA VÉ MÁY BAY và di chuyển đến bến tàu:**

- 1) Xin chọn phi trường **Orlando International Airport** (viết tắt là **MCO**) là nơi ban chuyển vận sẽ đón bạn đạo vào ngày 25 và 26 tháng 10, 2001. Chúng tôi sẽ phát vé tàu và bảng tên cho bạn đạo đến sớm vào ngày 25 và 26 tháng 10 tại Hotel Renaissance Marriott.
- 2) Quý bạn đạo đến trước ngày 27-10-2001 và ở tại Hotel Renaissance Marriott sẽ được xe bus đón ra bến tàu vào sáng thứ bảy 27-10-2001. Nếu quý bạn chỉ đóng tiền xe bus và không ở hotel, xin có mặt tại Khách Sạn Renaissance Marriott trước **9 giờ sáng thứ bảy 27-10-2001**.

- 3) Quý bạn đạo đi phi cơ đến ngày thứ bảy 27-10-2001 **xin vui lòng di chuyển tự túc** đến bến tàu PORT CANAVERAL và có mặt để check-in tại Disney Cruise Terminal trước 1 giờ trưa. (Di chuyển từ phi trường MCO đến bến tàu khoảng 1 tiếng đồng hồ xe hơi). BTC hoàn toàn không có trách nhiệm trong trường hợp phi cơ đến trễ và tàu đã rời bến.

## **II) Thời gian check-in tại Disney Cruise Terminal, Port Canaveral:**

Thời gian check-in lên tàu Disney từ 11 giờ sáng đến 2 giờ trưa. Xin quý bạn lưu ý đến trễ nhất là **1 giờ trưa** để có đủ thì giờ làm thủ tục lên tàu.

### **Chương trình ngày 27-10-2001 :**

11 AM – 2PM: check-in tại Port Canaveral

1PM : Ăn trưa trên tàu.

2:30PM – 3:30PM: Họp mặt tại phòng Walt Disney Theatre – thông báo tin tức Đại Hội /Thiên Ca và du thuyền Disney.

## **III) Thời hạn chốt ghi danh và đóng tiền đợt 3 cho Đại Hội**

Thời hạn chốt ghi danh là **ngày 1 tháng 7, 2001**. Xin quý bạn đóng tiền đợt 3 cho Đại Hội trước ngày 15 tháng 7, 2001. Hiện nay, chúng tôi chỉ còn **10 phòng loại category 11** mà thôi.

## **IV) Ghi danh ở Hotel trước và sau Đại Hội**

Xin quý bạn ghi danh ở hotel trước và sau Đại Hội trước **ngày 31 tháng 5** để chúng tôi có thì giờ lo liệu số phòng cho các bạn. Tiền khách sạn xin đóng deposit 40\$ một người và đóng hết số tiền còn lại trước ngày **15 tháng 8, 2001**.

Check hay Money Order xin đề: VoVi Friendship Association of Northern California, và gửi về: P.O. Box 5234, Oroville, CA 95966.

## **V) Thiên Ca Dũng Hành**

Vì cơm chiều được tổ chức ngay tại hí viện Thiên Ca (Universal Studios), nên BTC Thiên Ca rất tiếc không thể nhận quý bạn ghi danh cơm chiều mà không tham dự Thiên Ca.

VI) Bạn đạo không tham dự Thiên Ca và muốn về ngày 3 tháng 11, xin chọn chuyến bay khởi hành từ Orlando (MCO) **sau 2 giờ trưa** – để có đủ thì giờ di chuyển từ bến tàu đến phi trường và làm thủ tục check-in tại phi trường.

VII) Quý bạn nào đã mua vé phi cơ xin thông báo ngày giờ và chuyến bay/ hãng hàng không cho BTC để chúng tôi lập danh sách cho Ban Chuyển Vận đưa rước. (email: [maioro@yahoo.com](mailto:maioro@yahoo.com) hay liên lạc các số điện thoại theo như phiếu Ghi Danh).

**Lưu Ý:** Ban Chuyển vận chỉ đưa rước bạn đạo vào ngày 25 và 26 tháng 10, 2001.

Nếu bạn đạo đến trước ngày 25 tháng 10, 2001 sẽ có shuttle của Hotel đến đón nếu quý bạn đạo thông báo cho BTC biết trước ngày đến.

Ngày 4 và 5 tháng 11, quý bạn ở Khách Sạn Renaissance Marriott sẽ có SHUTTLE (bus của hotel) đưa ra phi trường miễn phí, nhưng cần thông báo trước cho BTC để chúng tôi lo liệu với Khách Sạn.

*Thành thật cảm ơn quý bạn,*

*Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế*

Liên lạc ghi danh Đại Hội và Hotel:

Mỹ châu và Úc châu: Xuân Mai Tel: (530) 589-6972 Email: [maioro@yahoo.com](mailto:maioro@yahoo.com)

Canada: Phan Cao Thăng Tel: (514) 362-0259 Email: [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)

Âu Châu: Dominique Santelli Tel: (0)(4) 50708355 Email: [santelli.dominique@wanadoo.fr](mailto:santelli.dominique@wanadoo.fr)

## BẠN ĐẠO VIẾT

Chương 4:

### VÀO THIÊN PHÁP LÝ VÔ VI - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI THIÊN

Chúng ta ai cũng nghe nói đến thiên, hoặc có thực hành thiên, nhưng biết về thiên thì phải nghiên cứu thêm. Chúng ta cố tìm hiểu những điều căn bản về thiên để khi thiên chúng ta không bị lạc thiên nguy hại.

Vào thiên là trở về trạng thái tĩnh lặng, điều chỉnh cho bản thể quân bình âm dương, giải thông kinh mạch, xiển dương luồng điện năng của con người lên cho thanh nhẹ, hầu có thể hòa tan trong điển giới của càn khôn vũ trụ. Đến ngày hôm nay dù duy vật hay duy linh đều tiến bộ, đều thấy những điều mới lạ để học mãi, học hoài, học không chán và hành cũng không chán.

Người ta ý thức được rằng : xung quanh ta ngoài cõi hữu hình còn có cõi vô hình, nhưng với độ rung khác nên chúng ta không cảm ứng được. Có rất nhiều làn sóng vi ba luân lưu chuyển vận bằng bạc khắp nơi trong càn khôn vũ trụ. Con người muốn tiếp cận với giới ấy thì cần phải thanh nhẹ, muốn thanh nhẹ chúng ta phải thanh lọc cho thẳng hoa luồng điện năng sinh học trong ta để hòa cảm với các giới.

Phương pháp thanh lọc là tham thiên nhập định. Như đã biết, có nhiều phương pháp tọa thiên, pháp nào cũng hay, ai có duyên với phương tiện nào cứ hành theo phương tiện đó, vì pháp là phương tiện. Trong khuôn khổ này chúng ta chỉ bàn đến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.

Người muốn hành thiên thì hành ngay đêm nay, hành sớm một ngày quý một ngày. Không cần giữ giới luật gì cả, luật lệ nội qui nhiều quá khiến người ta xa lánh pháp, sợ pháp rồi bỏ tu. Tu ở đây không mất mát gì, chỉ thêm lợi mà thôi. Điều duy nhất khuyên hành giả là đừng lười biếng. Ở đây khuyên hành cho định tâm, thấy lỗi mình, thấy những trở ngại rồi tự bỏ đi những gì làm chậm bước tiến của ta. Như vậy tức là : Định Giới Huệ.

Xin đừng mặc cảm là thiên chỉ để dành cho người có trình độ, có tâm cơ, có căn cơ. Đi vào đường tu không phân biệt giới nào cả. Khi chúng ta cầm quyển kinh lên đọc là chúng ta đã có trình độ, vì nếu không ta chỉ xem tiểu thuyết mà thôi. Khi bước vào thực hành thiên là chúng ta đã có căn cơ, nếu không chúng ta sẽ sinh hoạt với môi trường khác ở dạng đời. Cũng xin đừng cho mình là thiếu ý chí. Hàng ngày chúng ta dùng ý chí thật nhiều trong sinh hoạt, ý chí điều khiển cơ thể, bây giờ ý chí chúng ta được điều khiển đúng mức qua thực hành thiên là chúng ta đã làm một việc vĩ đại để đưa chúng ta lên cảnh giới thanh nhẹ.

Chúng ta đã biết trình độ tâm linh điển quang là không mua, không bán được. Muốn có chúng ta phải tự thực hành, vì thế pháp lý này dành cho người tự tu, tự tiến, không phải lệ thuộc vào người khác, không lệ thuộc bởi tổ chức nào, không phải nghe mệnh lệnh ai, kỷ luật là kỷ luật tự giác, vì thế nên không ai lợi dụng được ta, hành thiên càng ngày càng thông minh, sáng suốt nên không ai gạt được ta.

Vào thiên khó nhất là nhập định. Tham thiên theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp giúp ổn định hệ thần kinh là nhờ Soi Hồn, khử trừ lưu thanh là nhờ Pháp Luân

Thường Chuyển lần lần giải trừ được thân bệnh ngũ tạng, sửa được tâm bệnh : tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Sau khi qua thời sơ thiền, và nhờ đại pháp phát huy chấn động lực cực động mới đi vào cực tịnh tức thanh tịnh được. Đồng thời cũng hiểu thấu ý nghĩa của Nam Mô A Di Đà Phật là sáu luồng điển lớn trong bản thể, tức sáu luân xa ; Tương ứng với sáu luồng điển cái của vũ trụ, tương hợp tương sanh khai mở lục huệ, lục tâm thông. (Xem quyển “Con Người Mới” của cùng soạn giả). Thanh tịnh thì huệ phát đó là định luật. Có nhiều người cũng nói thiền, thực hành thiền, nhưng ngồi hoài mấy chục năm, tâm tánh không sửa được thì không nhập định được để thanh tịnh thì chuyện phát huệ rất xa vời. Vì thiếu pháp tức thiếu kỹ thuật thực hành, hôm nay đã có siêu pháp thực hành, vậy tùy nghi nơi trình độ và duyên cơ của mỗi người.

Phương pháp thiền nào cũng nhằm khai mở luồng hỏa hần tức Hỏa Xà, còn gọi là luân xa thứ bảy - nằm gần gốc dương vật và hậu môn - để có thần thông nhằm phát triển tâm linh. Những cự pháp luyện mở hỏa hần trước nên nguy hiểm hơn, dễ bị lạc thiền. Còn với tân pháp này, khai mở sáu luân xa trên trước thì luân xa thứ bảy cũng mở dẫn hỏa hần đi lên không nguy hiểm, nên an toàn hơn.

Ở đây khuyên hành giả nắm pháp mà tu, thực hành mà tiến để tự đạt, chớ không nhờ đỡ ai, không lệ thuộc ai nên không ai lợi dụng chúng ta được. Khi tu ai cũng muốn giải được cả tâm lẫn thân để nhẹ nhàng thoát ra khỏi sức hút của hồng trần, tức là sức hút của ngũ hành : Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Nhờ hành pháp chính đính, con người mới được nhẹ nhàng, hầu thoát ly thế cảnh.

Cõi Âm thường lợi dụng những người nhẹ dạ, thích nhờ đỡ rồi chiếm xác lợi dụng chúng ta. Cho nên thiền bất cứ ai đến trong tâm linh hay hữu hình, xưng danh gì thì chúng ta cũng đừng tin, và đừng lo, cứ niệm Phật thì mọi việc sẽ ổn định. Vì chúng ta đã biết xưng danh, tá danh đều là không đúng. Phải hành đúng pháp : pháp do bề trên ban xuống. Nếu chúng ta chấp nhận hành thì phải hành cho đúng mới có kết quả, nếu sửa pháp lại càng tệ hại hơn. Chúng ta có tư tưởng dứt khoát hành pháp thì luồng trung khí mới bộc phát tiến thẳng lên được. Phải thuộc lòng mười điều tâm đạo của Thầy đưa ra :

1. Nhịn nhục và cần mẫn.
2. Dứt khoát thất tình lục dục.
3. Tha thứ và thương yêu.
4. Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa.
5. Bố thí và vị tha.
6. Đối đãi thực tâm và lễ độ.
7. Sống tạm để cứu đời chứ không phải để hưởng thụ.
8. Giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến.
9. Quên mình trì niệm lục tự Di Đà.
10. Hòa tan trong khổ để mư cầu sớm thức tâm.

Thầy Lương Sĩ Hằng

Chúng ta đều biết rằng hành pháp mà không tin nơi pháp, thì chỉ là tập thể dục cho khỏe mà thôi còn tâm linh không tiến được. Người không trung tín thì tu không đạt đạo được. Cho nên người tu pháp vô vi trong nhà có tấm kiếng thờ Quan Thánh. Nhờ luồng điển trung khí của Ngài để giúp hành giả có hạnh trung kiên. loại bỏ ma tâm quỷ tánh trong lòng, và trừ âm khí giúp cho ngôi gia được nhẹ nhàng, người tu dễ hành pháp hơn. Khối điển vô vi chư Phật và giáng ngự thường trực tại kiếng vô vi, phần âm tá vào ai khi ngồi trước kiếng được giang ra.

Đến ngày hôm nay, khối điển vô vi càng ngày càng mạnh, nên giúp người tu dễ hành, dễ tiến hơn xưa. Đó cũng là ơn phước của Bề Trên ân chiếu, và cũng nhờ toàn thể hành giả bốn phương đóng góp điển quang để xây dựng cho mặt đất này thanh nhẹ hơn, văn minh tâm linh hơn.

Tu ở đây phá mê, phá chấp những khuôn sáo cũ nên dễ tiến hơn, thật sự phá tướng qui tâm, sửa tâm cho tâm linh phát triển. Phá mê là chúng ta không mê tín, ỷ lại nơi tha lực, nhờ đờ chùa này, sư nọ, hay đồng bóng cốt xác, bùa chú ngãi nghệ, bói toán,... Thầy coi bói đoán trước, đoán sau về mọi chuyện của người khác, còn chuyện của mình thì không biết gì cả, không biết ngày mai mình sẽ ra sao ?!!

Nên kiên trì hành pháp, không bỏ đêm nào, “Kiên trì thực hiện nhiệm mầu ghi”. Pháp thiền đã được phổ truyền đến mọi nơi, mọi giới, chớ không còn bí truyền do khẩu huyết tâm truyền nữa.

Khi thiền, bất cứ trường hợp nào xảy đến, cũng vẫn rặng kê rằng niệm: Nam Mô A Di Đà Phật (Xem giải thích lục tự Di Đà trong quyển “Con Người Mới” của cùng soạn giả). Cố gắng soi hồn cho đủ mười lăm phút, hàng ngày để thời gian để Soi Hồn thêm, và hành Pháp Luân Chiếu Minh (Pháp luân năm) ít nhất là một lần để giải trừ khí trong cơ tạng và để sửa tánh.

Về đời, cứ sinh hoạt bình thường, ai cũng cần một nghề để mưu sinh, miễn là nghề ấy không gây ác nghiệp. Tối bỏ ra chút thời gian công phu hành pháp, thời gian tốt nhất để hành là giờ Tý.

Hay nhất là chúng ta tìm những băng video, băng cassette giảng pháp của Thầy, cùng những kinh sách của pháp lý, đồng thời tìm đến những Anh Em đi trước tu chân chính để học hỏi thêm.

Lưu ý : Xin cảnh giác ! Có những thành phần tu giả để lợi dụng, chúng ta phải thận trọng !

Chương 5 :

## ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁP LÝ VÔ VI

Theo trào lưu tiến hóa của nhân loại và của dân tộc Việt Nam, đồng thời nhằm phù hợp với triết lý nhân sinh và triết lý của đạo pháp.

Những người có bốn phận xây dựng trào lưu mới cho dân tộc, tạo nền tảng ý thức cho dân, giúp dân có niềm tin, có hướng đi, người ta không khỏi chọn lựa những phương tiện dẫn tiến tâm linh cho nhân sinh Đất Việt có một nền tảng căn bản đạo đức. Một phương thức thực hành thiết thực để đạt mục đích xây dựng tâm linh. Người ta sẽ chọn một trong nhiều đường lối, trong đó không khỏi xét đến Pháp Vi Vô Vi như là phương pháp nội tại, phát sinh từ mảnh đất yêu quý này, nhưng cũng không kém phần khách quan.

**1. Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là do người Việt nam sáng lập : cụ Đỗ Thuần Hậu, người tỉnh Sa Đéc - Pháp được truyền bá khắp trong cả nước, nơi nào cũng có người thực hành.** Ngày nay được truyền bá rộng khắp năm châu, nhiều giống dân, chủng tộc, chính kiến, tôn giáo khác nhau cùng nghiên cứu và thực hành, và có kết quả mỹ mãn cả về thể xác lẫn tâm linh.

**2. Có tính khoa học :** Thế kỷ hai mươi mốt là thế kỷ của tâm linh, vượt lên trên kỹ thuật khoa học hiện hữu, cho nên nếu pháp thiếu khoa học tính thì sẽ không được những người có trình độ tâm linh cao nghiên cứu và thực hành.

Pháp lý vô vi do tính cách thực tiễn của nó, giúp cho mọi người, mọi trình độ thấy được giá trị là ai cũng cần phải hành, để giúp mình thăng tiến về mọi mặt từ thể xác đến tâm linh.

Đường hướng nào cũng giáo dân vi thiện, Pháp Lý Vô Vi giúp cho dân vi thiện qua thực hành, chớ không nói suông.

**3. Không mâu thuẫn với mọi tôn giáo :** Pháp Lý Vô Vi lo hành đạo chớ không giành đạo, cho nên hòa hợp được mọi tôn giáo, mọi chính kiến, mọi dân tộc, mọi trường phái đều hành được trong tinh thần cởi mở tôn trọng lẫn nhau.

**4. Tinh thần đồng đẳng :** Mọi trình độ đều thực hành được, vì đi vào thực hành chỉ cần thực hành mới đạt, không cần nói nhiều, mọi tầng giới trong xã hội đều hành được và đều quý trọng như nhau, không phân biệt sang hèn.

**5. Hiệu quả cao :** Quan trọng nhất là tính hiệu quả cho mọi hành giả. Ai hành cũng đều có kết quả, tùy theo công năng công phu nhiều hay ít, gia tăng sức khỏe, trị bá bệnh, sửa được mọi thói hư tật xấu.

Phát triển tâm linh với phương pháp khử trừ lưu thanh, phát huy chấn động lực cực động, nên khai mở được những khả năng tiềm ẩn trong bản thể, giúp hành giả mở được huệ nhãn đạt lục huệ, đặc lục tâm thông. Giải thoát kiếp người để lên tầng giới cao hơn.

Do những yếu tố đặc thù nêu trên nên Pháp Lý Vô Vi đã được nhiều giới mến chuộng và thực hành.

\*\*\* \*\*

Hiện nay pháp lý đã bắt đầu lớn rộng, ảnh hưởng nhanh đến mọi tầng giới, bất cứ làm ngành nghề gì ở môi trường nào cũng đều có thể thực hành được để có sức khỏe dẻo dai cùng một trí óc thông minh gia tăng năng lực, củng cố niềm tin, thấy được giá trị của đời của đạo, lo vun bồi văn minh tâm linh.

Vũ trụ đang chuyển đổi, ảnh hưởng đến tâm sinh lý của nhân loại ở mặt đất này. Con người tiến hơn về các mặt, đạo pháp cũng tiến cho kịp vào trào lưu văn minh mới.

Dân tộc Việt Nam là một trong những dân tộc văn minh của châu Á như : Trung Quốc, Nhật Bản, .... và cũng có thể nói là một dân tộc văn minh của thế giới, cho nên sản phẩm về tâm linh như Pháp Thiên Việt Nam này cũng được mến mộ khắp nơi.

Suốt mấy ngàn năm nay tôn giáo không thiếu cho người ta dẫn thân nghiên cứu, nhưng đến cuối thế kỷ hai mươi và sắp bước sang thế kỷ hai mươi mốt thì pháp thực hành mới thực tế, người ta đòi hỏi kết quả cụ thể để dẫn tiến tâm linh. Chớ tin ngay, tin vội mà không có lý trí phán đoán thì tôn giáo chỉ là liều thuốc mê ru ngủ con người.

Hôm nay chúng ta thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là giúp cho mình nhẹ nhàng về thân lẫn tâm, có nhẹ, có thanh mới hòa thanh được, mới lên cảnh giới thanh nhẹ được.

Những nhà lãnh đạo quốc gia sẽ là những người hiểu biết sâu rộng về đời, về đạo, hiểu rõ giá trị chân pháp để giúp dân có hướng đi thích hợp với đường hướng phát triển tâm linh thế kỷ hai mươi mốt.



Người truyền bá Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp hiện nay là Ông Tám, giờ này ông tự hạ mình xưng là Bé Tám, vì hạnh khiêm nhường. Bé Tám thường giảng về Trung Dung Đại Đạo, không thiên mặt cũng không thiên trái, lấy nhẫn nhục, thương yêu và tha thứ làm hành trang cho hành giả vô vi, khuyên hành giả quay về sửa mình mới là chánh, là cần thiết cho cơ tiến hóa hiện nay.

Người nào chịu học hỏi, tu sửa là người đó tiến bộ, đó là định luật. Cho nên những bậc lãnh đạo tinh thần khắp nơi khuyến cáo dân của mình phải mau mau hướng về tâm linh sửa tánh, lập hạnh lánh ác làm thiện đặng cứu rỗi chính mình, vì trái đất này sẽ có biến động : chiến tranh thứ ba, trái đất đổi cực, tuyệt ngũ hành chẳng hạn ....., người ta đón nhận với tinh thần bình tĩnh để phần tâm linh có cơ hội tiến hóa cao hơn.

Hiện tại chúng ta đều biết như thế, nhưng tìm phương hướng giải quyết thật là khó khăn. Phao nào là an toàn ? Chỗ nào để dựa nương ? Pháp nào hành triển để sửa bản thể, sửa tâm tánh và phát triển tâm linh ? Chúng ta chọn hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là chúng ta đã giải được những ưu tư trên do chính mình hành triển.

Chúng ta thấy có những giáo sư tiến sĩ về tin học, về vật lý, về siêu hình học, v.v... cũng hành phương pháp này, với tinh thần đam mê và có kiến diệu. Vậy những vị ấy có dốt đời không ?! Suy nghĩ hết cách, và cuối cùng hành thiền Pháp Lý Vô Vi. Cho nên hiểu được rồi thì chỉ có mình mới cứu được mình mà thôi.

Mong rằng tất cả những thiện ý này cũng có người cảm ứng chung hành, tự sửa, tự đạt thì mặt đất này ấm cúng biết bao.

Cẩn bút  
**Thiên Nghi**  
**Võ Châu Tuấn**

---

### **Thông báo của Hội Ái Hữu Vô Vi CANADA**

---

Vào ngày 6 tháng 5 - 2001 trước sự hiện diện danh dự của Đức Thầy và hơn 42 bạn đạo ban chấp hành nhiệm kỳ 2001 – 2003 của Hội Ái Hữu Vô Vi Canada đã được bầu ra như sau :

Hội Trưởng : Phan Cao Thăng  
Phó hội trưởng Ngoại Vụ : Nguyễn Văn Công  
Phó hội trưởng nội vụ : Phạm Anh Tuấn  
Thủ Quỹ : Lê Sỹ Tuấn  
Tổng Thư ký : Carol-Ann Hynes

Ngoài ra nhiều bạn đạo khác cũng sẽ tham dự những ban làm việc khi cần thiết.

## Phiếu Ghi Danh Đại Hội Dũng Hành

Tại Orlando, Florida, Tàu DISNEY MAGIC  
(Rời bến ngày 27 tháng 10, 2001, và về sáng ngày 3 tháng 11, 2001)

### & Thiên Ca Dũng Hành

Tại Hard Rock Live, Universal Studio  
(tối ngày 3 tháng 11, 2001)  
(xin điền mỗi người một phiếu, kể cả trẻ em)

Họ và Tên: \_\_\_\_\_

Địa Chỉ : \_\_\_\_\_

Thành Phố Tiểu Bang: \_\_\_\_\_ Zip code: \_\_\_\_\_ Quốc Gia: \_\_\_\_\_

Thuộc Thiên Đường / HAHVV: \_\_\_\_\_ Ngày, Tháng, Năm Sinh: \_\_\_\_\_

Nam [ ] Nữ [ ] Điện thoại: \_\_\_\_\_ E-mail/Fax: \_\_\_\_\_ Quốc tịch: \_\_\_\_\_

**Quan Trọng: Mỗi người kể cả trẻ em phải ghi ngày sinh và quốc tịch vì thủ tục của hãng tàu đòi hỏi.**

**Lệ Phí:** Gồm 7 ngày Cruise, Đại Hội và Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Thầy, và thuế hải cảng. Ngoài ra, mỗi một người lớn hay trẻ em phải trả thêm 75 USD tiền pourboire cho các nhân viên phục vụ trên tàu ( Xin đóng chung vào lần đóng tiền kỳ chót trước 15-7-2001 )

**Quý bạn có thể chọn 3 loại phòng:**

**Category 11:** Phòng rộng 184 sq. feet. Có thể ở tối đa 4 người.

**Category 10:** Phòng rộng 214 sq. feet. Phòng tắm và cầu tiêu ngăn riêng (Split bath). Có thể ở tối đa 4 người.

**Category 9:** Phòng rộng 214 sq. feet. Phòng tắm và cầu tiêu ngăn riêng (Split bath). Có khung kính nhìn ra biển (Oceanview).

**Lưu Ý:** Hạn chót nhận đơn ghi danh đại hội là 1 tháng 7, 2001, hoặc sớm hơn nếu hết chỗ. Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ.

### **1) Ghi Danh Đại Hội :**

**Lệ Phí Người Lớn:** Chúng tôi xin đề nghị chương trình trả làm 3 lần để thuận tiện cho quý bạn. Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí.

Người lớn	Deposit # 1 Trước 31-12-2000	Deposit # 2 Trước 1-4-2001	Deposit # 3 (kể cả \$75 tip) Trước 15-7-2001	Lệ phí (kể cả 75\$ tip)		Tổng Cộng
Phòng 4 người/ mỗi người	200 USD	400 USD	310 USD	910 USD	Cat. 11	
			335 USD	935 USD	Cat. 10	
			395 USD	995 USD	Cat. 9	
Phòng 3 người/ mỗi người	200 USD	400 USD	375 USD	975 USD	Cat. 11	
			405 USD	1005 USD	Cat. 10	
			495 USD	1095 USD	Cat. 9	
Phòng 2 người/ mỗi người	200 USD	400 USD	475 USD	1075 USD	Cat. 11	
			515 USD	1115 USD	Cat. 10	
			605 USD	1205 USD	Cat. 9	
Phòng 1 người	400 USD	600 USD	755 USD	1755 USD	Cat. 11	
			835 USD	1835 USD	Cat. 10	
			995 USD	1995 USD	Cat. 9	

Tổng Cộng
-----------

**Lệ phí trẻ em:** (tối đa 2 em, ở phòng 4 người hay 3 người và phải ở chung với cha mẹ)

Trẻ em (3 đến 17 tuổi)	Deposit # 1 Trước 31-12-2000	Deposit # 2 Trước 1-4-2001	Deposit # 3 (kể cả \$75 tip) Trước 15-7-2001	Lệ phí (kể cả 75\$ tip)		Tổng Cộng
Phòng 4 người/ mỗi người	100 USD	400 USD	310 USD	810 USD	Cat. 11	
			335 USD	835 USD	Cat. 10	
			395 USD	895 USD	Cat. 9	
Phòng 3 người/ mỗi người	100 USD	400 USD	375 USD	875 USD	Cat. 11	
			405 USD	905 USD	Cat. 10	
			495 USD	995 USD	Cat. 9	
Trẻ em dưới 3 tuổi: 119 USD (Thuế hải cảng-Port taxes) + 75 USD (Tip) (Xin đóng một lần khi ghi danh)				194 USD		
				Tổng Cộng		

## 2) Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn Renaissance Marriott Hotel – Orlando Airport

(Ưoàng giàu cho trẻ em vạu ngồôụi lờùn)

	Đêm 25-10-01	Đêm 26-10-01	Đêm 3-11-01	Đêm 4-11-01	Tổng cộng
Phoụng 4 ngồôụi/ mỗi người	25 USD	40 USD	40 USD	25 USD	
Phòng 3 người/ mỗi người	35 USD	45 USD	45 USD	35 USD	
Phòng 2 người/ mỗi người	50 USD	60 USD	60 USD	50 USD	
Phòng 1 người	95 USD	110 USD	110 USD	95 USD	
				Tổng Cộng	

**Ghi chú** : Đêm 26-10-01: bao gồm ăn sáng và di chuyển đến bến tàu sáng thứ bảy 27-10-01

Đêm 3-11-01: bao gồm di chuyển đến Universal Studio (Hí viện tổ chức Thiên Ca) và thức ăn trưa nhẹ (snack).

Quyù bảỉn ượáỉo nạo caàn ôủ theâm ngoạủ nhồõng ngayủ neâu treân, xin vui loụng lieãn laỉc vồủi BTC cạụng sồủm cạụng toát.

*Xin quý bạn đặt tiền cọc (deposit) 40 USD để giữ chỗ tại khách sạn trước ngày 15-5-2001 và đóng hết tiền khách sạn trước ngày 15-8-2001.*

Xin được sắp phòngchung vớỉ:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

## 3) Chuyển Vận :

**Lưu Ý:** BTC chỉ có thể đón bạn đạo từ phi trường về khách sạn trong ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2001 mà thôi vì tất cả các bạn đạo sẽ phải di chuyển ra bến tàu vào sáng thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2001.

Đến bằng máy bay: Phi trường Orlando International Airport (MCO) (nên đi từng nhóm để dễ đưa đón)

Ngày đến \_\_\_\_\_ Giờ \_\_\_\_\_ đến Hãng hàng không \_\_\_\_\_ Số chuyến bay \_\_\_\_\_

Ngày đi \_\_\_\_\_ Giờ đi \_\_\_\_\_ Hãng hàng không \_\_\_\_\_ Số chuyến bay \_\_\_\_\_

### **CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN GHI DANH TỰ TÚC CHO ĐẠI HỘI**

**Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội và Thiên Ca xin trả bằng DOLLARS Mỹ (\$US)**

International Money Order [ ] Postal money order [ ] hay Cashier's check

Phiếu ghi danh, chi phí đại hội và khách sạn xin gửi về:

**Ban đạo tại Mỹ, Úc Châu và Á Châu:**

Money Order hay cashier's check xin đề tên: **VoVi Friendship Association of Northern California**

và gửi về địa chỉ: Mai Nguyen  
P.O. Box 5234  
Oroville, CA 95966, USA

**Ban đạo tại Canada và Âu Châu:**

Money Order hay cashier's check xin đề tên: **VoVi Association of Canada**

và gửi về địa chỉ: Phan Cao Thăng  
2922 Jolicoeur St.  
Montreal, Quebec H4E 1Z3, Canada

**Liên lạc Ghi danh:**

<b><u>Mỹ châu và Úc châu:</u></b>	Xuân Mai	Tel: (530) 589-6972	Email: <a href="mailto:maioro@yahoo.com">maioro@yahoo.com</a>
<b><u>Canada:</u></b>	Phan Cao Thăng	Tel: (514) 362-0259	Email: <a href="mailto:aphancao@videotron.ca">aphancao@videotron.ca</a>
<b><u>Âu Châu:</u></b>	Dominique Santelli	Tel: (0)(4) 50708355	Email: <a href="mailto:santelli.dominique@wanadoo.fr">santelli.dominique@wanadoo.fr</a>

#### **4. THIÊN CA DŨNG HÀNH tối ngày 3/11/2001 :**

Vé danh dự : ..... (tùy hỉ) cộng với ăn chiều : thêm 10USD/1 người

Vé đồng hạng dành cho bạn đạo: 75 USD / mỗi người

Cộng với ăn chiều tại Hí viện **Hard Rock Live, Universal Studio**) :  
thêm 10 USD/ mỗi người

**Chi phiếu (check hay money order) vé thiên ca + buổi ăn chiều xin đề tên:**

**VO VI DALLAS/FORTWORTH Friendship Association**

(Để tiện lợi, các bạn có thể gửi tất cả checks hay money orders về địa chỉ:  
Mai Nguyen, P.O. Box 5234, Oroville, CA 95966, USA)